



của hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà

Destiny Nguyễn.

*Bài đọc tại đại hội kỷ niệm 56 năm ngày thành lập
BDQ Houston Texas*

Kính thưa quý vị trưởng thượng,
quý vị cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà,
quý vị quan khách và anh chị em nhóm hậu duệ Biệt
Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn kính mến.



Cha ông ta vẫn thường nói: “Chiếc áo không làm nên thầy tu” để nói lên thực trạng những người mượn uy tín của những giá trị không thuộc về họ hòng loè thiên hạ.

Nhưng đối với những bậc chân tu, chiếc áo lại điếm tô cho tâm hồn cao quý, đáng kính phục. Ở đây Destiny muốn nói đến đồng phục của nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà. Đây không là thời trang lá lướn, hay bộ vớ điệu đà; cũng không phải là trào lưu giới trẻ. Ở đây, đồng phục Biệt Động quân nói riêng và quân phục VNCH nói chung mang ý nghĩa sâu sắc: Lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ những người trai đất Việt hào hùng và đồng thời bày tỏ thái độ sống, một chính kiến và cũng là chân lý. Đó là lý tưởng phụng sự xã hội bằng giá trị nhân cách quân nhân, mang trọng trách bảo quốc an dân, với những quyết lệnh: Tổ Quốc, Trách Nhiệm, Danh Dự.

Khi khoác lên mình đồng phục BĐQ, anh chị em chúng tôi ý thức sâu xa về trách nhiệm và giá trị nhân cách truyền thống binh chủng. Và rồi điều quan trọng nhất là chúng tôi cùng sinh hoạt và dần thân phục vụ cộng đồng trong công cuộc gọi lên lòng ái quốc và tinh thần giống nòi: Tự do,



dân chủ và phồn thịnh. Cùng với các hội Biệt Động Quân ở các quốc gia khác, anh chị em chúng tôi đoàn kết tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam, góp phần vinh danh quân lực VNCH trong tình tương thân tương ái, huynh đệ chi binh. Từng bước huy động lực lượng dân chủ toàn cầu đấu tranh bằng đường lối văn hoá, bất bạo động song vô cùng kiên quyết và mạnh mẽ. Xử dụng truyền thông để vạch trần âm mưu độc tài toàn trị vô nhân, vong bản của chế độ cộng sản Việt Nam. Làm rõ hơn bản chất hèn hạ của CSVN, kẻ đã bán đứng vận mệnh dân tộc cho cộng sản Trung Hoa bá quyền.

Nhiệm vụ thì cấp bách, tiền đề thì lớn lao. Song dù chỉ nhỏ nhoi tựa ngọn lửa lẻ loi đơn độc, nhưng cuộc đấu tranh này vẫn khơi lên niềm hy vọng và tin tưởng của đồng bào hải ngoại, gây nên khởi hứng cho đồng bào quốc nội và nhất



là các chính khách chính trị của thế giới tự do. Ngọn lửa đấu tranh sẽ lan tràn, sẽ bùng lên khi chúng ta hiệp sức trong sứ mạng cao cả và chính đáng này: Cho một Việt Nam tự do, dân chủ và cường thịnh.

Có hiện thực nào mà trước hết không là một ước mơ và sự dấn thân của con người.

Chúng tôi hy vọng rằng được trang bị bằng ý thức và tinh thần bất khuất của lớp trai hùng dũng đem thân mình tận hiến cho gian sơn, chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh cao cả và cấp bách hiện nay.

Kính mong quý vị sát cánh với chúng tôi, hỗ trợ, đoàn kết vì mục tiêu chung này.

Các bạn trẻ cùng lý tưởng, chúng ta hãy tham gia vào hội, vì khi chúng ta lớn mạnh, hoạt động của chúng ta sẽ hiệu quả hơn.

Xin chân thành tri ân những người đã ngã xuống, những người tiếp nối đi lên và tất cả những người ủng hộ, giúp đỡ cho lý tưởng cao cả này.

Xin tri ân quý vị.

Destiny Nguyễn.





Đại Hội Kỷ Niệm 56 Ngày Thành Lập

Binh Chủng BĐQ

Năm nay, 2016, Hội BĐQ Houston Texas nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm ngày thành lập binh chủng. Như mọi năm, những ngày đại hội là những ngày vui, những ngày anh em, chiến hữu trùng phùng. Những câu chuyện nhiều năm trước được hồi tưởng. Những người lính cũ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Nhìn lại nhau, họ như sông lại thở còn ra vào vùng lửa khói chiến tranh. Thốt nhiên, những kỷ niệm, những câu chuyện tưởng chừng đã mãi mãi nằm trong ngăn kéo quá khứ, được kể lại một cách sống động. Những kỷ niệm thường kéo theo những tiếng cười rộn rã, nhưng đôi khi cũng làm rơi lệ những chiến binh dày dạn chiến trường. Những “giọt lệ như sương” có khi cũng



động trên mặt những vị chỉ huy cao cấp, ngày nay đã bước vào tuổi tám mươi.

Hai ngày chính là thứ bảy và chủ nhật, 3 và 4 tây tháng 9 năm 2016. Thế nhưng ngay buổi chiều thứ sáu, ban tổ chức, đã có tiệc “chào đón khách phương xa”, tạo cơ hội cho mọi người trong đại gia đình BĐQ “sớm” tìm tới nhau. BĐQ Houston thật khéo tính toán. “Khách phương xa” đã được thông báo “tọa độ tiên liệu”. Do vậy, hầu hết BĐQ khắp nơi về Houston kỳ này đều “tạm trú” trong khách sạn Hilton Garden INN sang trọng và rất gần nơi tổ chức các nghi lễ cũng như dạ tiệc khoản đãi. Chiều thứ sáu, trước giờ nhập tiệc, bên ngoài nhà hàng Quê Hương đã có nhiều BĐQ các nơi tụ về, tay bắt mặt mừng. Trong lúc đó những BĐQ Houston vẫn còn đang trên đường đi đón bạn ở các phi trường lân cận thành phố. Nhập tiệc, sau phần nghi lễ, Hội Trưởng BĐQ Houston, Anh Đặng Hưng Vương ngỏ lời chào mừng các chiến hữu và gia đình hiện diện. Sau đó là những chuyện trò rôm rả. Không khí thật đầm ấm, vui tươi. Ca sĩ đã hát tặng những chiến binh nhiều bài hát thật hay, mang nặng tình huynh đệ chi binh.

Sáng thứ bảy, theo như chương trình, sẽ có chuyến du lịch thăm viếng cơ quan không gian N.A.S.A. Những vị không

tham dự chuyên viếng thăm này có được khoảng thời gian “tùy quyền” để có thể gặp gỡ thân hữu hoặc thưởng thức những món ăn sáng, ăn trưa đặc sắc của “người Việt Houston”.

Đêm thứ bảy 3 tây tháng 9, mọi người quay lại nhà hàng Hương Quê lần nữa để tham dự tiệc tiền hội ngộ. Đêm nay, “quân số” BÐQ và gia đình thật đông. Có thể đếm được trên 150 người. Vào thời điểm giữa tiệc, BÐQ Nguyễn Văn Hào, “ngoại trưởng” của BÐQ Hoa Thịnh Đồn lên khán đài để nhận lãnh “phần thưởng”. Hai chai rượu Cordon Blue “thơm phức”. Một chai do Ban Tổ Chức tặng (hội BÐQ có quân số tham dự nhiều nhất, 31 người) và một chai do hội BÐQ Bắc Cali “tặng” theo hẹn ước, vì DC có quân số tham dự nhiều hơn Bắc Cali. Trên khán đài, lúc đó có Huỳnh Trường Hào (DC), Huỳnh Trường Song Nguyên (Bắc Cali), Huỳnh Trường Vượng (Houston) và Tổng Hội Trưởng BÐQ, anh Nguyễn Minh Chánh. Không khí huyền ảo và vui nhộn hơn lên bằng những tràng cười rộn rã. Một lát sau, sau khi “ôm hai em Cordon Blue đã đủ ấm”, anh Hào trở lên khán đài, tay ôm chai rượu tình nghĩa, mời anh Song Nguyên lên nhận lại phần quà của Bắc Cali. Cái này tạm gọi là “lại quả”. Đúng là huynh đệ chi binh, vui không quên chiến hữu.

Sáng chủ nhật, tất cả các BÐQ cùng gia đình tề tựu tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để cùng các chiến hữu thuộc các quân binh chủng bạn, các đoàn thể cộng đồng dự lễ rước Quốc Quân Kỳ và lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ. Tiếp theo đó, là lễ dâng hương lên bàn thờ tổ quốc để tưởng nhớ tiền nhân và những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống xâm lăng CS, bảo vệ đồng bào, bảo vệ chính nghĩa tự do, dân chủ ở Việt Nam.

Đúng 12 giờ trưa, tất cả các BÐQ vào hội trường Người Việt để tham dự Đại Hội. Hội trường ở ngay trong khu vực tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. BTC đã tạo điều kiện thật thuận

lợi cho các phái đoàn tham dự.

Chủ toạ đoàn năm nay gồm có: NT Tổng Hội Trưởng Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Phó Phan Thành Đông, NT Chủ Tịch Hội đồng Cố Vấn và Giám Sát Nguyễn Khoa Lộc, NT Cố Vấn Đặng Hưng Long, Hội Trưởng Hội BDQ Houston TX Đặng Hưng Vượng, Trang nhà BDQ WEB Master Lê Hữu Phúc và BDQ Trần Nguyên Công.

Sau các nghi thức chào cờ, mặc niệm, NT Tổng Hội Trưởng tuyên bố khai mạc Đại Hội. Trưởng Ban Tổ Chức, BDQ Đặng Hưng Vượng chào mừng các phái đoàn BDQ đến từ nhiều nơi. Ngay sau đó Niên Trưởng Giang Văn Xên đọc diễn từ chào mừng và chương trình đại hội. Tham dự đại hội kỳ này, người ta nhận thấy có các hội BDQ Nam Cali, Bắc Cali, , Washington State, Denver Colorado, Minnesota, Michigan, Pensylvania, Hoa Thịnh Đốn, North Carolina, Georgia. Năm nay cũng như mọi năm, cạp cô đơn Trịnh Văn Chuyên từ Amarillo hiện diện trong toán Quốc Quân Kỳ. Đặc biệt Huynh Trưởng Trần Thương Quảng từ đất nước Bắc Âu Norway xa xôi cũng đơn thân độc mã đến tham dự đại hội.

Sau khi NT Tổng Hội Trưởng trình bày những vấn đề liên quan đến quỹ tương trợ Thương binh BDQ, các hội BDQ tuần tự tường trình những công tác đã thực hiện trong năm. Trong dịp này, Anh Hội Trưởng Hội BDQ Houston đã đề cập đến quỹ hoạt động của Tổng Hội. Anh cho rằng Tổng Hội cần có tài chánh để hoạt động hữu hiệu hơn. Ngoài ra, trong Đại Hội, vấn đề nghi lễ phủ kỳ cũng đã được nhắc tới. Trong phát biểu cá nhân, một BDQ có nhắc đến vấn “đề người đi trước, người đi sau”. Ngay khi đó, “phóng viên” ghi nhận lời phát biểu rất nhẹ nhàng mà nghiêm cách của Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát, NT Nguyễn Ngọc Khoan. NT Khoan đã đóng lại một vấn đề tế nhị bằng cử chỉ và lời nói hết sức tế nhị của ông. Trong dịp này, BDQ



Trần Thương Quảng đã lên nói ngăn gọn tâm tình người chiến binh xứ Na Uy xa xôi. BĐQ Trịnh Chuyên cũng đóng góp những ý kiến kêu gọi chiến hữu cố gắng tham dự các đại hội kế tiếp.

Hội Trưởng hội BĐQ Bắc Cali nhận lãnh trách nhiệm tổ chức đại hội kỳ tới ở San Jose, California.

Trong phần hai của Đại Hội, rất đặc biệt, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội đã mời các hậu duệ BĐQ lên bàn chủ tọa để các cháu có được cơ hội trình bày quan điểm của mình. Các Hậu Duệ được phép trình bày quan điểm và lý tưởng của mình lần này gồm có Hùng Biên đến từ Georgia, Kinh Luân đến từ Wisconsin, Destiny Nguyễn và Sơn đến từ Virginia. Các cháu thế hệ kế thừa BĐQ đã có những phát biểu rất cảm động mang nhiều ý nghĩa. NT Nguyễn Ngọc Khoan (Khoan Em) đã đề nghị Destiny Nguyễn đọc lại bài nói chuyện trong đêm dạ tiệc chính mừng kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập binh chủng.

Sau khi đại hội kết thúc, mọi người tiếp tay với BTC “thu dọn chiến trường”, thu xếp các bàn ghế trả lại nhà kho. Cũng cần nhắc thêm, trong thời gian nghỉ giữa hai phần chương trình Đại Hội, BTC đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn trưa và nước uống cho tất cả mọi BĐQ tham dự.

Chiều chủ nhật, rất nhiều BĐQ và gia đình đã đến rất sớm

để tham dự dạ tiệc kỷ niệm ngày thành lập BÐQ. Trong không khí đầm ấm tình huynh đệ, lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ đã diễn ra rất trang trọng. Khán phòng đêm dạ tiệc lên đến 560 người. Ngoài đại gia đình BÐQ, rất nhiều đoàn thể và thân hữu đã cùng đến chia vui. NT Nguyễn Ngọc Khoan (Khoan Em) thuộc BÐQ Houston và chị BÐQ Thái Trang Bắc Cali đã dẫn chương trình nhịp nhàng và duyên dáng. Nhiều thân hữu đã hát tặng BÐQ những bài hát mang nhiều ý nghĩa, nhắc đến tinh thần đấu tranh chống cái ác của CSBV đang diễn ra ở quốc nội.

Cuộc vui nào cũng tàn, mọi người chia tay trở về khách sạn hoặc nhà thân hữu để chuẩn bị rời Houston vào sáng hôm sau.

Sáng thứ hai, mới hơn 6 giờ sáng, BTC đã cử anh BÐQ Lâm đến khách sạn để đưa các phái đoàn ra phi trường. Anh Lâm và các anh trong BTC chu toàn việc đón đưa các phái đoàn một cách xuất sắc. Nhất là anh Dũng rất tận tụy trong công tác này. Có một cháu hậu duệ từ Virginia đến phi trường lúc 9:30 tối, ngay giữa buổi tiệc tiền hội ngộ, anh Dũng đã không ngần ngại lên xe đi đón. Bravo anh Dũng.

Trưởng Ban Tổ Chức và một số anh BÐQ Houston cũng đã có mặt tại khách sạn từ rất sớm để tạm biệt các chiến hữu của mình. Houston đã ghi lại trong lòng những BÐQ khắp nơi một kỷ niệm chứa chan tình huynh đệ.

Không phải là nhà báo, cũng không phải là nhà văn, người viết tường trình này không đủ “văn hoa” để “diễn tả” những hình ảnh cảm động, những thoáng cảm xúc hiện lên ánh mắt, nụ cười của những chiến binh BÐQ và gia đình, trong những ngày vui hội ngộ. Chỉ có thể kết thúc bài tường trình này bằng câu nói của một đàn anh. “Minh về đây để giữ lửa cho thế hệ kế thừa, truyền cho họ hơi ấm, để họ đi tiếp đoạn đường chiến binh thế hệ mình đang dở”.